



ที่ อว ๐๖๓๑.๐๖/ว๓๕๔

คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน อธิการบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำการส่งบทความ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดทำวารสารวิชาการ "วารสารการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Journal of Modern Business Administration and Management for Sustainable Development)" โดยมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับคือ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เดือนเมษายน ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-เดือนธันวาคม เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว การตลาด โลจิสติกส์ การบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการที่ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน ๓ ท่าน

ในการนี้ คณะจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษานักวิชาการในสังกัดของท่านหรือผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง <https://so19.tcithaijo.org/index.php/JMMSD> ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ อรรถศรีวิธร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๓๙ ๗๕๗๙ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวิทย์ ภิระวัฒน์รุ่งพงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๖๗๔๐ ๓๕๕๓ หรือทางอีเมล JMMSD.FMSRBRU@rbu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณธีร์ตนี เจียมไฉลิต)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วารสารการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๘๐ โทรสาร ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๘๐